

บริษัท ระยองเพียวรีไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท ระยองเพียวรีไฟเออร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สาขาซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 7/3 ถนนปภกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯมีสาขาซึ่งเป็นคลังเก็บน้ำมัน 3 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์ ชลบุรีและระยอง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คือ บริษัท เพทโร-อินสตรูเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 29.87 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 273 ล้านหุ้น โดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TDR) และอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวโดยวิธีการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากบริษัทฯได้รับผลกระทบจากการหยุดส่งวัตถุดิบจากผู้ขายวัตถุดิบรายหลักในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯได้เลิกจ้างพนักงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดและปรับลดโครงสร้างองค์กรให้เล็กลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัท เพียวโร โอติเซล จำกัด (PBC) ได้หยุดการผลิตเนื่องจากยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและอยู่ในสถานะขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และบริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด (JTC) บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด (SCT) และบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้หยุดธุรกรรมทำให้บริการและการซื้อขายและ PBC JTC และ SCT ได้เลิกจ้างพนักงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยเช่นกัน

1.2 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.4 ก) บริษัทฯมีข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องที่สำคัญกับผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯ ขณะนี้ ข้อพิพาททางการค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ และคดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาตัดสินของศาลแพ่ง ผลของข้อพิพาททางการค้าและคดีฟ้องร้องดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต เนื่องจากผู้ขายวัตถุดิบรายหลักของบริษัทฯได้หยุดส่งวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯตั้งแต่วันที่ 2555 ทำให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพราะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจากผู้ขายรายอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอยู่ระหว่างการแสวงหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจอื่น สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯอาจไม่สามารถขายหรือใช้สินทรัพย์ รับและจ่ายชำระหนี้สินได้ตามปกติธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากขึ้นอยู่กับผลของข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง การหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการย้ายที่ตั้งโรงงานให้ใกล้แหล่งวัตถุดิบใหม่ดังกล่าว การจำหน่ายทรัพย์สินและการหาธุรกิจใหม่ ดังนั้น งบการเงินของบริษัทฯยังคงจัดทำขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐานการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ โดยไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ในราคาที่สามารถขายได้ และไม่ได้ปรับปรุงหนี้สินตามจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนและจัดประเภทบัญชีใหม่ ซึ่งอาจมีความจำเป็นหากบริษัทฯไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2555 ร้อยละ	2554 ร้อยละ
บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด*	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันไบโอ ดีเซล (B100) และกลีเซอรินดิบ	ไทย	100	100
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัดและบริษัทย่อย	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	100	100
บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด*	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	100	100
บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด	จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือของสถานีบริการ น้ำมัน และให้บริการซ่อมบำรุง	ไทย	100	78
บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด*	ให้บริการขนส่งน้ำมัน	ไทย	100	-
บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	100	-
บริษัท อาร์ทีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท มิตรสัมพันธ์ ปิโตรเลียม จำกัด”)	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	70	-
บริษัท ทศทิศ โลจิสติกส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เมโทร ปิโตรเลียม จำกัด”)	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	100	-
บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	100	-
บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เบญจปิโตรเลียม จำกัด”)	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	100	-
บริษัท ไทยควอทซ์มายนิ่ง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท บุรพารุ่งโรจน์ ปิโตรเลียม จำกัด”)	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	ไทย	100	-
RPC Global Co., Ltd. (เดิมชื่อ “บริษัท โกลบอลไฮเซนชั่น อีโคโนมิก แอนด์ โพรโมชั่น เนทเวอร์ค จำกัด”)	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีและการลงทุนต่างๆ	ฮ่องกง	100	-

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว

- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- ง) ดินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8	ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาใหม่ที่ตราค่าใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้

		<u>วันที่มีผลบังคับใช้</u>
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการ โอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน		1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
ฉบับที่ 29	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
ฉบับที่ 4	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12	ข้อตกลงสัมปทานบริการ	1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	1 มกราคม 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีข้างต้น ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการให้บริการขนส่ง

รายได้จากการให้บริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าบริการก่อสร้าง

รายได้ค่าบริการก่อสร้างรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ขั้นความสำเร็จของงานก่อสร้างคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยจะตั้งสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน

รายได้ค่าเช่าและบริการ

รายได้ค่าเช่าและบริการรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้ค่าบริหารจัดการ

รายได้ค่าบริหารจัดการรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นเองได้รวมต้นทุนของค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าสหุ้ยการผลิต

4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในงบกำไรขาดทุน
- ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ดีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ดีใหม่หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน ในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคา โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ใน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา สินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการ ตีราคาลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในงบกำไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่ม จากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อน แล้ว
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกำไร ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอด คงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหรือราคาที่ดีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ ให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 30 ปี
อาคาร	20 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

ซอฟต์แวร์มีอายุการให้ประโยชน์ 5 และ 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อยกเลิกการจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายทันที

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิมโดยใช้วิธีปรับย้อนหลังเสมือนว่าได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาโดยตลอด

4.14 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

4.16 ตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมวลการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมวลการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมวลการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมวลการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมวลการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมวลการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานด้วยราคาที่ดีที่สุด ซึ่งราคาที่ดีที่สุดนี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดินและวิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เงินสด	20,957	14,107	235	271
เงินฝากธนาคาร	597,219	103,701	555,487	14,112
ตัวแลกเงิน	-	406,000	-	406,000
รวม	618,176	523,808	555,722	420,383

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.63 - 3.40 ต่อปี (2554: เงินฝากออมทรัพย์และตั๋วแลกเงินร้อยละ 0.13 ถึง 3.25 ต่อปี)

7. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2555		2554	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจำธนาคาร				
ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในหกเดือน	100,000	100,000	-	-
รวมเงินฝากประจำธนาคาร	100,000	100,000	-	-
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม				
ราคาทุน	128,406	128,995	90,300	90,409
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	589	-	109	-
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสุทธิ	128,995	128,995	90,409	90,409
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	228,995	228,995	90,409	90,409

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2555		2554	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
เงินฝากประจำธนาคาร				
ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในหกเดือน	50,000	50,000	-	-
รวมเงินฝากประจำธนาคาร	50,000	50,000	-	-
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม				
ราคาทุน	82,902	83,321	90,300	90,409
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	419	-	109	-
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมสุทธิ	83,321	83,321	90,409	90,409
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ	133,321	133,321	90,409	90,409

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี (2554: ไม่มี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	67	77	-	270,422
3 - 6 เดือน	-	470	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	67	547	-	270,422
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	63,839	589,452	-	383,864
3 - 6 เดือน	1,017	573	-	-
6 - 12 เดือน	2,058	329	-	-
มากกว่า 12 เดือน	4,426	9,629	617	617
รวม	71,340	599,983	617	384,481
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,679)	(9,145)	(617)	(617)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	66,661	590,838	-	383,864
ลูกหนี้อื่น				
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,271	2,287	10,805	11,407
รายได้ค้างรับ	30,571	20,855	3,394	1,899
อื่นๆ	7,868	10,066	388	3,910
รวม	43,710	33,208	14,587	17,216
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,713)	(4,060)	-	(3,413)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	40,997	29,148	14,587	13,803
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	107,725	620,533	14,587	668,089

9. รายการธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC)	บริษัทย่อย
บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทศทิศ โลจิสติกส์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ไทยควอทซ์มายนิ่ง จำกัด	บริษัทย่อย
RPC Global Co., Ltd.	บริษัทย่อย
บริษัท ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด	บริษัทย่อยของ PTEC
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัทร่วม
Thai Good Petroleum Co., Ltd.	บริษัทร่วม
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วม
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท เพทโท-อินสตรูเม้นท์ จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 29.87
บริษัท แจ๊สซีเคอรี่ชั่น จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท บลูแพลนเน็ต ทราเวล จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท อัลท์ เอ็นเนอจี จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ฮิวมัน ไคนด์ จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิชั่น จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ออนเนสท์ แอนด์ เอฟิเชียน จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ขายสินค้า	-	-	222	8,807
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	11	11
เงินปันผลรับ	-	-	44	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-	19	2
รายได้อื่น - การให้บริการอื่น	-	-	5	39
ซื้อสินค้า	-	-	2	595
ค่าบริการจ่าย	-	-	2	8
ค่าขนส่งจ่าย	-	-	17	134
ซื้อยานพาหนะ	-	-	72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	11	-
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม				
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	1	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	2	-	-	-
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้า	1	1	-	-
รายได้จากการให้บริการ	-	1	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	1	2	-	1
ค่าเช่าที่ดิน	-	2	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	1	15	1	15

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคำสั่งซื้อสำหรับธุรกิจค้าส่งน้ำมัน ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดค่าการตลาดในอัตราคงที่สำหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ราคาขายอิงตามราคาตลาดสำหรับธุรกิจขนส่งน้ำมัน ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามสัญญาสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้ค่าบริหารจัดการ	คำนวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้าที่จำหน่ายได้สำหรับธุรกิจค้าส่งน้ำมัน ตามสัญญาและตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ธุรกิจขนส่งน้ำมัน ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไป โอดีเซล ธุรกิจให้เช่า และบริการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายอุปกรณ์เครื่องมือสถานี บริการน้ำมันและให้บริการซ่อมบำรุง
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ	อัตราร้อยละ 2.35 - 7.00 ต่อปี (2554: ร้อยละ 4.18 - 5.77 ต่อปี) และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดี (Prime rate) บวก ร้อยละ 3 ต่อปี
รายได้อื่น	ราคาตามสัญญา ค่าธรรมเนียมการค้าประกันอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
ซื้อสินค้า	ราคาซื้ออิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามปริมาณคำสั่งซื้อสำหรับ ธุรกิจค้าส่งน้ำมัน ราคาซื้ออิงตามราคาตลาดสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไป โอดีเซล และธุรกิจขายอุปกรณ์เครื่องมือสถานีบริการน้ำมันและให้บริการ ซ่อมบำรุง
ซื้อยานพาหนะ	มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าบริการจ่าย	ราคาตามสัญญา
ค่าขนส่งจ่าย	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี (2554: ร้อยละ 4.95 - 5.75 ต่อปี)

สัญญาสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับบริษัทย่อยสองแห่งเพื่อซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆ ราคาขายอิงตามราคาตลาดโดยมีส่วนลดตามที่ระบุในสัญญา สัญญาจะมีผล
ต่อเนื่องจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงความจำนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว

สัญญาจ้างบริหารและจัดการ

ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารและจัดการกับบริษัทย่อยหลายแห่ง โดยบริษัทจะให้บริการให้คำปรึกษาในด้านบริหารบุคคล ด้านธุรการ ด้านสารสนเทศ ด้านกฎหมายและประสานงานราชการ อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2555

สัญญาค้ำประกัน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาค้ำประกันกับบริษัทย่อยหลายแห่งเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อยในวงเงินรวม 70 ล้านบาท การค้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ นานเท่าที่ภาระหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระโดยบริษัทย่อยดังกล่าว โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

สัญญาให้บริการเช่าถัง

ในเดือนสิงหาคม 2552 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการเช่าถังกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยมีอัตราค่าบริการรายเดือนตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2555) และจะต่ออายุได้อีกคราวละสามเดือนจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงความจำนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว

สัญญาบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัทย่อยดังกล่าวจะให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆ โดยมีอัตราค่าบริการขนส่งน้ำมันตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 สัญญาจะมีผลต่อเนื่องจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงความจำนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว

สัญญาจ้างบริหารการขาย

ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารการขายกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าวบริหารการขายและจัดหาลูกค้าให้บริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญาจะมีผลต่อเนื่องจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแสดงความจำนงในการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว

สัญญาการใช้เครื่องหมายการค้า

ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินการขายน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้า “เพียว” โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2555

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 8)				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	270,422
บริษัทร่วม	12	18	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	55	60	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมกรบริษัทฯ)	-	469	-	-
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	67	547	-	270,422
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	5,788	11,077
บริษัทร่วม	460	494	213	287
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	7	1,793	-	43
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมกรบริษัทฯ)	5,000	-	5,000	-
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,467	2,287	11,001	11,407
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(196)	-	(196)	-
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5,271	2,287	10,805	11,407
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	368,988	15,000
บริษัทร่วม	1,524	1,578	1,524	1,578
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,524	1,578	370,512	16,578
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(1,524)	-	(16,524)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	1,578	353,988	16,578

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 21)				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	24,306
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	24,306
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	11,444	16,698
บริษัทร่วม	128	21	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	57	348	12	308
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการบริษัทฯ)	-	292	-	282
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	185	661	11,456	17,288
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกรร่วมกัน)	-	101,500	-	101,500
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกับ				
กรรมการบริษัทฯ)	-	105,500	-	105,500
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	207,000	-	207,000

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะ	งบการเงินรวม			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	เพิ่มขึ้นระหว่างปี	ลดลงระหว่างปี	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ความสัมพันธ์				
Thai Good Petroleum Co., Ltd.	บริษัทร่วม	1,578	-	(54)	1,524
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		-	(1,524)	-	(1,524)
สุทธิ		1,578	(1,524)	(54)	-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ ณ		ยอดคงเหลือ ณ	
		วันที่ 31 ธันวาคม 2554	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด	บริษัทย่อย	10,000	955,985	(643,497)	322,488
บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด	บริษัทย่อย	-	19,000	-	19,000
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	บริษัทย่อย	-	590,000	(590,000)	-
บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด	บริษัทย่อย	-	62,500	(46,000)	16,500
บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด	บริษัทย่อย	5,000	34,000	(28,000)	11,000
Thai Good Petroleum Co., Ltd.	บริษัทร่วม	1,578	-	(54)	1,524
รวม		16,578	1,661,485	(1,307,551)	370,512
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		-	(16,524)	-	(16,524)
สุทธิ		16,578	1,644,961	(1,307,551)	353,988

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม					
เงินกู้ยืมระยะสั้น	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ ณ		ยอดคงเหลือ ณ	
		วันที่ 31 ธันวาคม 2554	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	กรรมการบริษัทฯ	-	5,000	(5,000)	-
รวม		-	5,000	(5,000)	-

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ					
เงินกู้ยืมระยะยาว	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ยอดคงเหลือ ณ		ยอดคงเหลือ ณ	
		วันที่ 31 ธันวาคม 2554	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัท เพทโท-อินสตรูเมนต์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	72,500	-	(72,500)	-
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	23,000	-	(23,000)	-
บริษัท เวลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,000	-	(6,000)	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	เกี่ยวข้องกับ กรรมการบริษัทฯ	105,500	-	(105,500)	-
รวม		207,000	-	(207,000)	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน อายุ 6 เดือน จำนวนเงินรวม 369 ล้านบาท (2554: 15 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ถึง 5.13 ต่อปี (2554: ร้อยละ 5.05 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันอายุ 1 ปี จำนวนเงิน 1.52 ล้านบาท หรือ 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2554: 1.58 ล้านบาท หรือ 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นต่ำสำหรับลูกค้าชั้นดี (Prime rate) บวกร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 ต่อมา ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯได้รับหนังสือขอขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เป็นเดือน ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯยังไม่ได้รับชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันอายุ 2 ปี รวมจำนวนเงิน 207 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยเป็นรายสามเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2555 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น	23,955	100,677	17,092	78,484
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	(10,507)	-	(10,507)
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	10,560	34,011	9,968	28,027
รวม	34,515	124,181	27,060	96,004

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น			
			มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
2555	2554	2555	2554	2555	2554	
สินค้าสำเร็จรูป	79,239	840,346	(8,569)	(537)	70,670	839,809
วัตถุดิบ	-	221,090	-	-	-	221,090
วัสดุสิ้นเปลือง	2,797	3,471	-	-	2,797	3,471
รวม	82,036	1,064,907	(8,569)	(537)	73,467	1,064,370

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น			
	2555	2554	มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
		2555	2554	2555	2554	
สินค้าสำเร็จรูป	9,979	756,053	(7,878)	-	2,101	756,053
วัตถุดิบ	-	217,630	-	-	-	217,630
วัสดุสิ้นเปลือง	2,797	3,471	-	-	2,797	3,471
รวม	12,776	977,154	(7,878)	-	4,898	977,154

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมน้ำมันสำรองตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ จำนวนเงิน 1 ล้านบาท (2554: 707 ล้านบาท)

11. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
T.C.S. Oil Co., Ltd.	21,317	21,317	21,317	21,317
อื่น ๆ	400	3,100	400	3,100
รวม	21,717	24,417	21,717	24,417
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(21,317)	(21,317)	(21,317)	(21,317)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	400	3,100	400	3,100

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2549 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา Petroleum Product Business Joint Venture กับ T.C.S. Oil Co., Ltd. (TCS) เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจน้ำมันในประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญามีผลบังคับเป็นระยะเวลา 15 ปีสิ้นสุดในปี 2563 โดยบริษัทฯ มีภาระในการจัดหา น้ำมันและให้เงินกู้ยืมแก่ TCS เป็นเงินบาทจำนวน 35 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรากึ่งที่ร้อยละ 5 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา หลังจากทีบริษัทฯ ได้รับชำระเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว บริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากผลการดำเนินงานของ TCS ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทฯ หยุดรับรู้อยู่ว่าได้ดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เนื่องจาก TCS ไม่สามารถเริ่มเปิดดำเนินการตามแผนเดิมได้

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
วงเงิน 3.50 ล้านบาท	2,133	2,593	-	-
วงเงิน 1.90 ล้านบาท	-	1,359	-	1,359
อื่น ๆ	1,000	-	1,000	-
รวม	3,133	3,952	1,000	1,359
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(487)	(887)	-	(428)
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	2,646	3,065	1,000	931

เงินให้กู้ยืมระยะยาววงเงิน 3.50 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อชำระหนี้แทนลูกค้า โดยลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้บริษัทย่อยเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินคืนให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าชำระเงินแก่บริษัทย่อยครบถ้วน โดยมีกำหนดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวน 86 เดือน เดือนละ 50,000 บาท สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2559

เงินให้กู้ยืมระยะยาววงเงิน 1.90 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี และมีกำหนดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวน 52 เดือน เดือนละ 40,000 บาท สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557 ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมัน				
เชื้อเพลิงค้างรับ	-	46,391	-	42,302
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า	-	2,886	-	2,886
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	1,739	34,575	904	33,578
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	6,575	4,759	1,141	3,151
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	12,344	21,801	2,391	10,626
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	-	41,997	-	-
อื่น ๆ	3,827	4,882	1,173	1,687
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	24,485	157,291	5,609	94,230

14. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและเป็นหลักประกันต่อศาลในคดีฟ้องร้อง

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2555	2554	2555	2554	มูลค่าตามบัญชี		มูลค่าตามบัญชี	
							ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
			ร้อยละ	ร้อยละ			2555	2554	2555	2554
Thai Good Petroleum Co., Ltd.	จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น	ฮ่องกง	31.67	31.67	3,175	3,175	-	-	3,175	3,175
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์	ไทย	44.13	44.13	129,181	129,181	122,410	125,650	129,181	129,181
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ไทย	24.81	-	289,723	-	291,038	-	289,723	-
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	ไทย	26.00	-	8,042	-	7,890	-	8,042	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม							421,338	125,650	430,121	132,356
หัก: ค่าเผื่อการค้ำประกัน							-	-	(3,175)	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ							421,338	125,650	426,946	132,356

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (SAMCO) จากผู้ถือหุ้นเดิมรวมจำนวน 99 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 2.60 บาท หรือคิดเป็นราคาทุนจำนวนเงิน 257.40 ล้านบาท บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือน พฤศจิกายน 2555 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ นอกจากนั้น ในระหว่างเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มอีกจำนวน 12,639,600 หุ้นในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2.44 บาทหรือคิดเป็นราคาทุนจำนวนเงิน 30.83 ล้านบาทผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SAMCO เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 450 ล้านบาท เป็น 650 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท และจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 150 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights offering) ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้นรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนดังกล่าวและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยในเดือนมกราคม 2556 SAMCO ได้ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 139,410,340 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯได้ซื้อหุ้นรวมจำนวน 37,213,200 หุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน SAMCO เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 24.81 เป็นร้อยละ 25.25 SAMCO ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (KPEG) จำนวน 6,702 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,200 บาทหรือคิดเป็นราคาหุ้นจำนวนเงิน 8.04 ล้านบาท โดย KPEG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 18.41 ล้านบาท เป็น 25.78 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7.37 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

15.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2555	2554	2555	2554
Thai Good Petroleum Co., Ltd.	-	(1,092)	-	-
บริษัท เพียวสัμμαกร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	(3,239)	(3,531)	-	-
บริษัท สัμμαกร จำกัด (มหาชน)	1,314	-	-	-
บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด	(152)	-	-	-
รวม	(2,077)	(4,623)	-	-

15.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวมสำหรับปี		กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	2554	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	2554	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	2554	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	2554	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	2554
Thai Good Petroleum Co., Ltd.*	10,026	10,026	5,367	7,210	14,966	11,742	6,757	6,060	(4,905)	(7,353)
บริษัท เพียวสัมมากร										
ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด	260,000	260,000	552,887	504,296	363,703	307,772	113,348	26,563	(7,340)	(8,002)
บริษัท สัมมากร จำกัด										
(มหาชน)	450,000	-	3,113,262	-	1,252,056	-	123,047	-	5,299	-
บริษัท เคที เอ็นเนอร์จี										
กรุ๊ป จำกัด	25,780	-	22,376	-	1,201	-	67	-	(585)	-

* ข้อมูลทางการเงินของเงินลงทุนใน Thai Good Petroleum Co., Ltd. เป็นข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งได้จัดทำโดยฝ่ายบริหาร (ยังไม่มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก) อย่างไรก็ตาม มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ

15.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ขาดทุนเกินทุน

บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ บริษัทฯ ได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่หยุดรับรู้			
	ส่วนแบ่งผลขาดทุนในระหว่าง		ส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสม ณ วันที่	
	งวดเก้าเดือน	ปีสิ้นสุดวันที่	30 กันยายน	31 ธันวาคม
	สิ้นสุดวันที่	ปีสิ้นสุดวันที่	2555	2554
	30 กันยายน 2555	31 ธันวาคม 2554	2555	2554
Thai Good Petroleum Co., Ltd.	(1,553)	(1,237)	(2,790)	(1,237)

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด	280,000	280,000	100	100	279,999	279,999	-	-
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด และบริษัทย่อย	140,000	99,995	100	100	140,000	99,994	-	-
บริษัท เอสซีที พีโตรเลียม จำกัด	36,000	36,000	100	100	36,000	36,000	44,208	-
บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด	20,000	20,000	100	78	21,481	15,856	-	-
บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด	30,000	-	100	-	30,402	-	-	-
บริษัท เพียวอินเตอร์เทค จำกัด	500	-	100	-	654	-	-	-
บริษัท อาร์พีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	500	-	70	-	406	-	-	-
บริษัท ทศทิศ โลจิสติกส์ จำกัด	500	-	100	-	579	-	-	-
บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด	500	-	100	-	652	-	-	-
บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด	500	-	100	-	658	-	-	-
บริษัท ไทยควอทซ์มายนิ่ง จำกัด	500	-	100	-	581	-	-	-
RPC Global Co., Ltd.	41	-	100	-	124	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย					511,536	431,849	44,208	-
หัก: ค่าเผื่อการค้ำประกัน					(30,402)	-		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					481,134	431,849		

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการหยุดส่งวัตถุดิบในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นสามัญของบริษัทในเครือที่บริษัท เอสซีที พีโตรเลียม จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100) ถือหุ้นจำนวน 7 บริษัท เป็นถือหุ้นโดยบริษัทฯ โดยตรงในอัตราร้อยละ 100 โดยซื้อในราคารวมค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 34 ล้านบาท

16.1 บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด

ในช่วงต้นปี 2555 บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด (PBC) ได้หยุดการผลิต เนื่องจากยังไม่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและอยู่ในสถานะขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ PBC ได้เลิกจ้างพนักงานโดยจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด

PBC ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตไปโอดีเซลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1840(9)/2550 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560)

รายได้ของ PBC สำหรับปี 2555 และ 2554 จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขายและบริการ						
ขายและบริการในประเทศ	23,742	1,627,353	9,829	886,200	33,571	2,513,553
ขายส่งออก	-	31,109	-	-	-	31,109
รวม	23,742	1,658,462	9,829	886,200	33,571	2,544,662

16.2 บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด

ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัดได้เรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 40
ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ซุปเปอร์เพียว
แก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) และบริษัท ซุปเปอร์
เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 20 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) บริษัทร่วมทุนดังกล่าวดำเนินธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG และ CNG โดย
PTEC มีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 55 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากทุนหมุนเวียน
ของ PTEC และ PTEC ได้เข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2555

16.3 บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด

ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 78 เป็นอัตราร้อยละ 100 โดยการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น
เดิมจำนวน 44,000 หุ้นในราคามูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 คิดเป็นจำนวนเงิน 6
ล้านบาท การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2555

16.4 บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติขายเงินลงทุนในบริษัท อาร์พีซี
แมเนจเม้นท์ จำกัด (RPCM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 และมีทุนจด
ทะเบียนจำนวนเงิน 500,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ให้แก่
บริษัท โจงเจริญขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 30 ในราคาหุ้นละ 116.21 บาทหรือรวมเป็นจำนวนเงิน 174,315 บาท ราคาดังกล่าวเป็น
ราคามูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวและรับ
ชำระค่าหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2555 ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน RPCM ลดลงจากเดิม
ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 70

16.5 บริษัท ไทยควอทซ์มายนิ่ง จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท ไทยควอทซ์มายนิ่ง จำกัด (TQM) โดย TQM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 9.5 ล้านบาท การเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว

16.6 RPC Global Co., Ltd.

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ RPC Global Co., Ltd. (RPCG) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 RPCG เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและการลงทุนต่างๆ RPCG มีทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 10,000 เหรียญฮ่องกง (หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง) โดยซื้อในราคาหุ้นละ 3 เหรียญฮ่องกง รวมเป็นจำนวนเงิน 30,000 เหรียญฮ่องกง หรือคิดเป็นราคาทุนจำนวนเงิน 123,939 บาท

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่	งบการเงินรวม									
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน						
	ที่ดิน	อาคาร โรงงานและ ส่วนปรับปรุง อาคาร โรงงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	อาคารสำนักงาน และส่วนปรับปรุง อาคารสำนักงาน	อาคารให้เช่า และส่วนปรับปรุง อาคารให้เช่า	อุปกรณ์สถานี บริการน้ำมัน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
1 มกราคม 2554	173,457	176,647	2,000,319	162,340	355,733	71,260	96,184	240,931	11,173	3,288,044
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,003	-	-	551	1,102	132	114,512	117,300
จำหน่าย	-	-	(169)	(2,762)	-	(22,035)	(2,001)	(2,972)	-	(29,939)
โอน	-	62	9,019	3,953	-	5,738	20,441	83,096	(122,309)	-
โอนไปบัญชีข้อหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	(355,733)	-	-	-	(2,385)	(358,118)
โอนออกจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม ในบริษัทย่อย	-	-	(28,666)	-	-	-	(22,249)	-	-	(50,915)
31 ธันวาคม 2554	173,457	176,709	1,981,506	163,531	-	55,514	93,477	321,187	991	2,966,372
ซื้อเพิ่ม	2,660	-	-	6,120	-	4,349	446	2,294	20,801	36,670
จำหน่าย	-	-	(31,667)	(20,746)	-	(7,856)	(6,666)	(290,795)	(676)	(358,406)
โอน	-	-	-	9,995	-	8,621	971	1,517	(21,104)	-
31 ธันวาคม 2555	176,117	176,709	1,949,839	158,900	-	60,628	88,228	34,203	12	2,644,636
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2554	-	77,460	1,112,317	87,170	14,504	47,936	65,340	127,652	-	1,532,379
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,084	85,901	12,264	-	9,075	12,482	40,154	-	166,960
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(158)	(2,132)	-	(19,756)	(1,764)	(2,973)	-	(26,783)
โอนไปบัญชีข้อหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	(14,504)	-	-	-	-	(14,504)
โอนออกจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม ในบริษัทย่อย	-	-	(4,086)	-	-	-	(7,477)	-	-	(11,563)
31 ธันวาคม 2554	-	84,544	1,193,974	97,302	-	37,255	68,581	164,833	-	1,646,489
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	6,967	84,169	19,172	-	2,320	12,708	34,148	-	159,484
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(31,226)	(16,670)	-	(6,795)	(5,586)	(178,369)	-	(238,646)
31 ธันวาคม 2555	-	91,511	1,246,917	99,804	-	32,780	75,703	20,612	-	1,567,327
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2554	173,457	92,165	787,532	66,229	-	18,259	24,896	156,354	991	1,319,883
31 ธันวาคม 2555	176,117	85,198	702,922	59,096	-	27,848	12,525	13,591	12	1,077,309
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี										
2554 (จำนวนเงิน 135 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตและต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)										166,960
2555 (จำนวนเงิน 30 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตและต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)										159,484

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาตีใหม่			สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน				
	ที่ดิน	อาคารโรงงานและ ส่วนปรับปรุง อาคารโรงงาน	เครื่องจักร และอุปกรณ์ โรงงาน	อาคาร สำนักงานและ ส่วนปรับปรุง อาคารสำนักงาน	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน/ราคาตีใหม่								
1 มกราคม 2554	138,660	108,594	1,488,442	57,688	37,095	15,022	6,171	1,851,672
ซื้อเพิ่ม	-	-	169	-	86	132	1,705	2,092
จำหน่าย	-	-	(168)	-	(1,013)	(22)	-	(1,203)
โอน	-	-	6,872	135	369	-	(7,376)	-
31 ธันวาคม 2554	138,660	108,594	1,495,315	57,823	36,537	15,132	500	1,852,561
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	779	300	73,441	-	74,520
จำหน่าย	-	-	(30,438)	(7,237)	(2,904)	(69,223)	(500)	(110,302)
31 ธันวาคม 2555	138,660	108,594	1,464,877	51,365	33,933	19,350	-	1,816,779
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2554	-	69,618	1,048,297	35,974	31,425	4,929	-	1,190,243
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,912	49,485	3,888	2,188	3,063	-	61,536
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(158)	-	(1,013)	(22)	-	(1,193)
31 ธันวาคม 2554	-	72,530	1,097,624	39,862	32,600	7,970	-	1,250,586
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,794	49,699	3,580	1,870	8,334	-	66,277
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(30,285)	(6,890)	(2,840)	(4,594)	-	(44,609)
31 ธันวาคม 2555	-	75,324	1,117,038	36,552	31,630	11,710	-	1,272,254
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2554	138,660	36,064	397,691	17,961	3,937	7,162	500	601,975
31 ธันวาคม 2555	138,660	33,270	347,839	14,813	2,303	7,640	-	544,525
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2554 (จำนวนเงิน 53 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								61,536
2555 (จำนวนเงิน 5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)								66,277

ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ตามรายกลุ่มของสินทรัพย์ซึ่งราคาประเมินใหม่เป็นราคาที่สรุปผลในวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดังนี้

- ก) ที่ดินและอาคาร โรงงานประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) ตามลำดับ
- ข) เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost)

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานเพิ่มขึ้นจากราคาตามบัญชีจำนวนเงิน 261 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวไว้ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

หากบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จะเป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ที่ดิน	140,366	137,706	102,909	102,909
อาคาร โรงงานและส่วนปรับปรุง	81,705	88,159	29,777	32,058
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	567,529	631,951	212,446	242,110

ในระหว่างปี 2555 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดังนี้

- ก) ที่ดินประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- ข) อาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานประเมินราคาโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (Fair Value Less Cost to Sell)
- ค) อุปกรณ์สถานีบริการน้ำมันประเมินราคาโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด

ผลของการประเมินแสดงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 7 ล้านบาท (2554: 136 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2554: 6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินรวมมีจำนวนเงิน 177 ล้านบาท (2554: 153 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 76 ล้านบาท (2554: 96 ล้านบาท)

บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัดได้จ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและนำมาเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 391 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ (2555: ไม่มีเนื่องจากบริษัทย่อยชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนแล้วและได้ถอนหลักประกันทั้งหมด)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยหยุดใช้งานเป็นการชั่วคราวมีจำนวนเงิน 957 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 522 ล้านบาท)

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ราคาทุน	26,964	26,957	21,791	21,791
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(16,757)	(14,117)	(14,854)	(12,750)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	10,207	12,840	6,937	9,041

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	12,840	15,985	9,041	11,524
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	7	205	-	24
ค่าตัดจำหน่าย	(2,640)	(3,085)	(2,104)	(2,507)
โอนจากการเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย	-	(265)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	10,207	12,840	6,937	9,041

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ	26,711	26,711	26,711	26,711
สิทธิการเช่าที่ดินและสถานบริการน้ำมัน	2,481	5,904	-	1,468
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,035	4,917	-	-
เงินมัดจำ	3,317	5,440	1,240	2,035
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ	-	1,353	-	1,353
อื่น ๆ	1,386	3,333	971	2,616
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	37,930	47,658	28,922	34,183
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(1,353)	-	(1,353)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	37,930	46,305	28,922	32,830

เงินชดเชยค่าปรับคุณภาพ คือ เงินชดเชยเนื่องจากในไตรมาสที่สามของปี 2549 ผู้ขายวัตถุดิบได้ส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพผิดไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ โดยมีคุณสมบัติที่ผิดไปจากที่เคยส่งมอบให้บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ผ่านมาอย่างกะทันหัน มีผลทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายต้นทุนเพิ่มในการปรับคุณภาพสินค้าตลอดจนค่าเสียหายด้านอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 136 ล้านบาท จากการเจรจากับผู้ขายวัตถุดิบ ได้ข้อสรุปว่าผู้ขายวัตถุดิบจะชดเชยค่าปรับคุณภาพให้แก่บริษัทฯ รวม 53 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการที่ราคาของสินค้าและวัตถุดิบลดต่ำลงมากอย่างต่อเนื่อง (Inventory Loss) และเนื่องจากส่วนนี้เป็นความเสียหายที่เกิดจากภาวะราคาลดโลกลงโลกที่ทั้งฝ่ายบริษัทฯ และฝ่ายผู้ขายวัตถุดิบต่างต้องแบกรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกัน ผู้ขายวัตถุดิบจึงขอให้ต่างฝ่ายต่างแบกรับภาระ Inventory Loss ของตนเอง บริษัทฯ จึงได้บันทึกบัญชีเงินชดเชยค่าปรับคุณภาพจำนวนนี้โดยลดต้นทุนขายสำหรับปี 2549 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ขายวัตถุดิบได้ออกใบลดหนี้ให้บริษัทฯ จำนวนเงิน 26 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2549 ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 27 ล้านบาทผู้ขายแจ้งว่าจะพิจารณาวิธีการชดเชยให้ในภายหลัง

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวนนี้เป็นตัวเงินที่บริษัทขอยกออกให้แก่ธนาคาร ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี (2555: ไม่มี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารหลายแห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ค้ำประกันโดย	วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้	
		2555	2554
บริษัทฯ	จดจำนำเงินฝากประจำและขายลดลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ	80	1,183
บริษัท เทียวไปโอดีเซล จำกัด (PBC)	จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคต จำนำเครื่องจักรของ PBC	-	74
บริษัท เอสซีทีปิโตรเลียม จำกัด	ค้ำประกันโดยบริษัทฯ	30	35
บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด (SAP)	จดจำนำเงินฝากประจำของ SAP และค้ำประกันโดยบริษัทฯ	8	12
บริษัท เทียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC)	จดจำนำเงินฝากประจำของ PTEC และค้ำประกันโดยบริษัทฯ	40	30

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	24,306
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,743,117	1,512,931	1,518,109	1,476,296
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	185	661	11,456	17,288
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	13,875	40,355	8,528	26,882
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,852	39,708	904	31,141
เงินประกันผลงานค้างจ่าย	2,570	2,749	-	-
รวม	1,770,599	1,596,404	1,538,997	1,575,913

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวนนี้เป็นตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทขอยืมออกให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.79 - 3.00 ต่อปี (2554: ร้อยละ 3.00 - 5.75 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด (PBC) ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินจำนวน 200 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานและนำเข้าเครื่องจักรในโครงการผลิตไบโอดีเซล เงินกู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินให้กู้ยืมซึ่งคิดกับลูกหนี้ชั้นดี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือนงวดละ 8 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2556 และงวดละ 16 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป และต้องจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 PBC ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากธนาคารดังกล่าวในวงเงินจำนวน 80 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมจะนำไปใช้ปรับปรุงโรงงานในโครงการผลิตไบโอดีเซลและลงทุนในเครื่องจักร เงินกู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินให้กู้ยืมซึ่งคิดกับลูกหนี้ชั้นดี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกงวดสามเดือนงวดละ 4 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2557

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้นได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทขอยืมดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล การก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินและการดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามสัญญา เป็นต้น

สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทขอยืมและการจำนำเครื่องจักรของบริษัทขอยืม

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทขอยืมได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารทั้งจำนวนแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทขอยืมไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงเหลือ

24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวนนี้เป็นตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทฯ ออกให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.75 ต่อปีโดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายสามเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายในเดือนกันยายน 2555 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว

25. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	7,025	120,848	2,132	6,254
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(530)	(6,240)	(161)	(539)
รวม	6,495	114,608	1,971	5,715
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,944)	(44,705)	(738)	(2,086)
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	3,551	69,903	1,233	3,629

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทที่สามซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2555					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3,288	3,737	7,025	835	1,297	2,132
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(344)	(186)	(530)	(97)	(64)	(161)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	2,944	3,551	6,495	738	1,233	1,971

(หน่วย: พันบาท)

	2554					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขึ้นค่าที่ต้อง						
จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	48,146	72,702	120,848	2,393	3,861	6,254
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน						
รอการตัดบัญชี	(3,441)	(2,799)	(6,240)	(307)	(232)	(539)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขึ้น						
ค่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	44,705	69,903	114,608	2,086	3,629	5,715

26. สำรองผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ผลประโยชน์		ผลประโยชน์	
	ผลประโยชน์	ระยะยาว	ผลประโยชน์	ระยะยาว
	เมื่อเลิกจ้าง	ของพนักงาน	เมื่อเลิกจ้าง	ของพนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	-	24,298	-	21,595
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	-	2,721	-	1,460
ต้นทุนดอกเบี้ย	-	1,142	-	746
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	80,855	(25,028)	63,174	(23,801)
สูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย	-	(416)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	80,855	2,717	63,174	-
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	-	751	-	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	-	222	-	-
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	15,765	(626)	10,018	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด	(96,620)	-	(73,192)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	-	3,064	-	-

ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่งมีโครงการยกเลิกการจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณตามปกติ โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้กลับรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทั้งจำนวนและบันทึกสำรองผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายทันที

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 โดยรับรู้ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	15,139	55,827	10,018	39,373
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	751	2,721	-	1,460
ต้นทุนดอกเบี้ย	222	1,142	-	746
รวม	16,112	59,690	10,018	41,579

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.75	4.75	4.75	4.75
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.00	5.00	5.00	5.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.00 - 22.92	0.00 - 22.92	0.00 - 22.92	0.00 - 22.92

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
ปี 2555	3,064	-
ปี 2554	2,717	-
ปี 2553	24,299	21,595
ปี 2552	20,666	19,552

27. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย	-	5,275	-	5,275
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	1,160	11,133	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	11,990	20,750	518	5,746
อื่น ๆ	2,107	9,446	245	6,717
รวม	15,257	46,604	763	17,738

28. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผล

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย บริษัทฯต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัทฯย่อทำมาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผล

29. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงาน ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวจะทยอยตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังกำไรสะสมโดยตรง

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554
ยอดคงเหลือต้นปี	195,338	216,413
หัก: ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(20,701)	(21,075)
ยอดคงเหลือปลายปี	174,637	195,338

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล

30. รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
รายได้ค่าบริหารจัดการ	335	-	10,998	11,464
เงินปันผลรับ	-	-	44,208	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	3,395	18,696	3,395	18,549
กำไรจากการขายอุปกรณ์	67,271	-	85,336	-
กำไรจากการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน บริษัทย่อยเดิมด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	-	14,431
ดอกเบี้ยรับ	21,239	5,864	39,027	6,744
รายได้อื่น	43,100	20,391	24,701	45,002
รวม	135,340	44,951	207,665	96,190

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น ของพนักงาน	175,307	312,543	57,119	130,633
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างและ ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16,112	59,690	10,018	41,579
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	162,124	170,046	68,381	64,043
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,692,927	17,065,575	1,692,927	15,498,032
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	761,107	91,891	746,074	14,589
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปซื้อมาเพื่อขาย	3,945,207	5,032,104	5,955	2,818,706
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	-	33,577	-

32. ภาษีเงินได้

บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิทางภาษี

33. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

34. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันไบโอดีเซล (3) ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันและ (4) ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี		ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันไปโอติเซล		ให้บริการ ขนส่งน้ำมัน		ให้บริการ บริหารจัดการ		การดำเนินงานอื่น ๆ		การตัดรายการ บัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
รายได้จากการขายและบริการจากภายนอก														
ในประเทศ	4,697	17,253	34	2,029	29	48	-	-	93	133	-	-	4,853	19,463
ต่างประเทศ	1,935	4,913	-	31	-	-	13	-	-	-	-	-	1,948	4,944
รวมรายได้จากการขายและบริการจากภายนอก	6,632	22,166	34	2,060	29	48	13	-	93	133	-	-	6,801	24,407
รายได้จากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน	292	9,161	(1)	485	42	220	-	-	16	27	(349)	(9,893)	-	-
รวมรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้น	6,924	31,327	33	2,545	71	268	13	-	109	160	(349)	(9,893)	6,801	24,407
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	(248)	297	(54)	(55)	(34)	11	2	-	(3)	2	81	64	(256)	319
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:														
รายได้อื่น													135	41
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม													(2)	(5)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน													(13)	(67)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้													-	(115)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย													2	(2)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ													(134)	171

(หน่วย: ล้านบาท)

	ผลิตและจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี		ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ น้ำมันไปโอติเซล		ให้บริการ ขนส่งน้ำมัน		ให้บริการ บริหารจัดการ		การดำเนินงานอื่น ๆ		การตัดรายการ บัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554	2555	2554
สินค้าคงเหลือ	71	1,035	-	26	-	-	-	-	3	4	(1)	(1)	73	1,064
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	636	695	435	475	1	147	-	-	4	7	1	(4)	1,077	1,320
สินทรัพย์ส่วนกลาง													1,540	1,683
รวมสินทรัพย์													2,690	4,067

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

35. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท (2554: 11 ล้านบาท)

36. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2555 และ 2554 ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้ายประกาศ จากผลการดำเนินงานของปี 2553	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 7 เมษายน 2554	21,195	0.04
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2554		21,195	0.04
เงินปันผลประจำปี 2554	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555	26,493	0.05
เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2555	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555	496,409	0.94
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2555		522,902	0.99

37. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานบริการน้ำมันจำนวนเงิน 3 ล้านบาท (2554: 2 ล้านบาท)

37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินอาคาร คลังน้ำมัน สถานบริการน้ำมัน รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 25 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาข้างต้น ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
ภายใน 1 ปี	18	43	8	20
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	60	72	11	5
มากกว่า 5 ปี	71	140	-	9

37.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระยะยาว

ในเดือนพฤศจิกายน 2550 บริษัทย่อย (บริษัท เพียวไป โอติเซล จำกัด) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไอน้ำกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUT) เพิ่มเติม โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวันที่อุปกรณ์พร้อมใช้งานโดยกำหนดส่งมอบไอน้ำภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และสามารถต่ออายุได้อีก 5 ปี

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงการวางท่อไอน้ำกับ PTTUT เพิ่มเติม โดย PTTUT จะดำเนินการก่อสร้างชั้นวางท่อยกระดับและสะพานรับท่อเพื่อวางท่อไอน้ำซึ่งมีค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 58 ล้านบาท และ PTTUT จะชดเชยผลกระทบจากการที่ไม่สามารถส่งมอบไอน้ำตามสัญญาซื้อขายไอน้ำเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าชดเชยความล่าช้า โดยนำไปหักจากค่าก่อสร้างดังกล่าว จากนั้นบริษัทย่อยจะต้องชำระคืนค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยแก่ PTTUT ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 37 และจะชำระให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 72 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีการส่งมอบไอน้ำเชิงพาณิชย์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารแห่งหนึ่ง

37.4 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้า

ก) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2538 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิเดิลกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวผลิตโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (PTTGC) (เดิมชื่อ "บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)") โดยปริมาณการซื้อขายและราคาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็น Evergreen Basis คือไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด โดยมีระยะเวลาช่วงแรก (Primary period) 15 ปี ซึ่งช่วงแรกครบกำหนดในปี 2555 และสัญญาจะต่อเนื่องไปยังช่วงที่ 2 ในลักษณะของ Evergreen Basis โดยอัตโนมัติ และกำหนดให้บริษัทฯ ต้องวางหนังสือค้ำประกันธนาคารจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายชำระค่าซื้อสินค้า บริษัทฯ จะได้รับคืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญาหรือ PTT ผิดสัญญา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 PTT ได้ส่งจดหมายแจ้งขอยกเลิกสัญญาการซื้อขายวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิวิตกับบริษัทฯ โดยจะขอยกเลิกสัญญาเมื่ออายุสัญญาครบ 15 ปีแรก (Primary period) ในปี 2555 ทั้งที่บริษัทฯ ไม่ได้ประพาศึกษาสัญญา และการเลิกสัญญาเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของการทำสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นว่า สัญญาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นสัญญาต่างตอบแทนระยะยาว โดยที่ในสัญญาระบุให้บริษัทฯ ต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง โรงกลั่นขึ้นมารองรับเพื่อแปรรูปวัตถุดิบคอนเดนเสทเรสซิวิต ซึ่งเป็นสเปกวัตถุดิบที่รับมาจาก PTT เท่านั้น และสัญญาบังคับบริษัทฯ ไม่นำวัตถุดิบไปขายต่อในสภาพเดิมที่รับมาอีกด้วย ดังนั้น ในสัญญาจึงมีการระบุว่าเป็นสัญญาลักษณะ Evergreen Basis คือ ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด สัญญาจะมีผลบังคับต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 15 ปีแรก (Primary period) และในช่วงต่อ ๆ ไป อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายหรือในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยดำเนินการใดๆ ผิดจากข้อสัญญาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าสัญญาดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ ในขณะที่ทาง PTT เห็นต่างออกไป บริษัทฯ ได้ร่วมหารือกับ PTT เพื่อหาข้อสรุปที่ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด โดยได้ดำเนินการยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้ PTT และ PTTGC ร่วมกันปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไปโดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด หากการบังคับให้ PTT และ PTTGC ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัย ไม่อาจกระทำได้ ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด ให้ PTT และ PTTGC ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,805,648,806.91 บาท ต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอข้อพิพาทเพื่อขอเพิ่มจำนวนค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินรวม 29,368,397,797.76 บาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องฉบับดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ข้อพิพาททางการค้าอยู่ในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และคดีที่ฟ้องร้องก็อยู่ภายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลแพ่ง ซึ่งผลของข้อพิพาทและคดีที่ฟ้องร้องดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้และขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ ได้รับแผนการส่งวัตถุดิบล่วงหน้าจาก PTT ซึ่งเป็นกระบวนการประสานงานระหว่างกันตามปกติธุรกิจ พบว่าแผนการส่งวัตถุดิบนี้ระบุปริมาณการส่งวัตถุดิบถึงเดือนมกราคม 2555 เท่านั้น โดย PTT ได้หยุดส่งวัตถุดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นการทำผิดสัญญาข้อ 15.5 ที่ระบุให้ PTT ต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไปจนกว่าอนุญาโตตุลาการจะมีคำวินิจฉัยเด็ดขาดจึงทำให้บริษัทฯ ต้องหยุดการผลิตเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวัตถุดิบหลักจาก PTT

ต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอสละประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ เรียกร้องให้ PTT ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ สละประเด็นดังกล่าวได้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555

ตามที่บริษัทฯ มีข้อพิพาทกับ PTT ดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่ออนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 114/2552) และต่อศาลแพ่ง (คดีหมายเลขคำที่ 3162/2553) เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 29,000 ล้านบาท จากกรณีที่ PTT ไม่ปฏิบัติตามสัญญาและบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิทางศาลและเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจาก PTT ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงใช้สิทธิในการยึดหน่วงค่าวัตถุคิบบคอนเดนเสทเรสซิดีวงวดสุดท้ายจำนวนเงิน 1,518 ล้านบาท (สุทธิจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่เรียกร้องกับ PTT

ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากสำนักข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมว่า PTT ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ (ข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 78/2555) เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 1,555 ล้านบาท ให้แก่ PTT ปัจจุบัน บริษัทฯ ยื่นคำคัดค้านต่อผู้คดีและคดีอยู่ระหว่างการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาคดีดังกล่าวต่อไป

- ข) ในปี 2554 และ 2555 บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับคำฟ้องคดีแรงงาน จากศาลแรงงานภาค 2 ว่าลูกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องให้บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาทำงานปกติรวมจำนวนเงิน 9 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างปัจจุบัน คดีฟ้องร้องอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน

37.5 การค้ำประกัน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 257 ล้านบาท (2554: 49 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการจ่ายชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้จำนวนเงิน 250 ล้านบาท (2554: 40 ล้านบาท) และเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ จำนวนเงิน 7 ล้านบาท (2554: 9 ล้านบาท)
- ข) บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารของบริษัทย่อยหลายแห่งในวงเงินรวม 70 ล้านบาท (2554: 70 ล้านบาท)

38. เครื่องมือทางการเงิน

38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม เงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	571	47	618	0.63 - 3.40
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	100	129	229	3.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	108	108	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	87	-	-	-	87	1.62 - 3.45
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1	2	-	-	3	5.89 - 7.00
	88	2	671	284	1,045	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,771	1,771	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	2	-	-	-	2	3.00 - 5.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3	4	-	-	7	5.85 - 7.87
	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>1,771</u>	<u>1,780</u>	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	406	-	104	14	524	0.13 - 3.25
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	90	90	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	621	621	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ						
จากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	-	3	5.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	2	-	2	Prime rate บวก 3.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	98	-	-	-	98	1.87 - 2.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	1	3	-	-	4	4.50 - 5.89
	<u>508</u>	<u>3</u>	<u>106</u>	<u>725</u>	<u>1,342</u>	

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	275	-	-	-	275	6.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	1,596	1,596	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	13	-	-	-	13	3.00 - 5.75
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	140	-	140	ไม่เกิน MLR
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	24	-	-	-	24	5.75
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	207	-	-	-	207	5.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	45	70	-	-	115	2.88 - 7.60
	<u>564</u>	<u>70</u>	<u>140</u>	<u>1,596</u>	<u>2,370</u>	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	2554	2555	2554
	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	10,447	-	31.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ บริษัทฯ มีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย (พัน)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ	
		จำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	7,153	31.05 - 31.72	มกราคม - มีนาคม 2555

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

39. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.03:1 (2554: 1.61:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.40:1 (2554: 1.15:1))

40. การแก้ไขและนำเสนองบการเงินสำหรับปีปัจจุบันใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2555 เพื่อเผยแพร่ใหม่โดยแก้ไขวิธีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใหม่จากวิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) เป็นวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (Fair Value Less Cost to Sell) รวมถึงการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการใหม่โดยอ้างอิงจากผลการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานของบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยวิธีใหม่ข้างต้น การแก้ไขดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของอาคาร โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่เคยแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับเดิม รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่เคยแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฉบับเดิม เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการประเมินด้วยวิธีใหม่ของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีตามที่เคยรายงานไว้เดิม จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว

41. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556